

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT**

Số: 95 /UBND-NNPTNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hòn Đất, ngày 12 tháng 3 năm 2019

V/v tăng cường các biện pháp cấp
bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND, Trưởng ban Nông nghiệp các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện và lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Do đây là bệnh không có thuốc chữa trị và chưa có vắc xin phòng bệnh, tính chất lây lan nhanh, tồn tại thời gian dài trong môi trường và đặc biệt là gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hiện tại, chưa phát hiện bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tuy nhiên, khả năng xâm nhập vào tỉnh là rất cao. Để chủ động trong việc ngăn chặn, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND, Trưởng ban Nông nghiệp các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với các xã, thị trấn

Tập trung chỉ đạo thàng vệ sinh tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi trên toàn địa bàn, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ và phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu phi.

Tổ chức trực tiếp kiểm tra các điểm giết mổ tại địa phương, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và giết mổ tập trung thường xuyên vệ sinh sát trùng sau mỗi ca giết mổ và vệ sinh định kỳ hàng tuần, rắc vôi bột các lối ra vào và xung quanh cơ sở giết mổ.

Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở nắm chắc nguồn gốc lợn (heo) trước khi giết mổ và heo con từ nơi khác nhập vào địa bàn. Kết hợp với cơ quan Thú y huyện xử lý nghiêm các trường hợp nhập lợn (heo) không rõ nguồn gốc.

Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở tiêm phòng triệt để những đàn vật nuôi nằm trong diện phải tiêm phòng tại địa bàn, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả,...). Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và vệ sinh thường xuyên theo khuyến cáo.

Khi phát hiện đàn vật nuôi trên địa bàn có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo ngay về cơ quan Thú y huyện để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Đẩy nhanh việc kêu gọi xây dựng các điểm giết mổ tập trung và cơ sở giết mổ tập trung để quản lý việc giết mổ gia súc, gia cầm được chặt chẽ hơn.

2. Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện

Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhất là các hộ chăn nuôi, buôn bán, kinh doanh sản phẩm động vật về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, lợi ích của việc tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi và các tác hại của dịch bệnh,... để người dân biết và nâng cao tinh thần, ý thức tự giác thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tích cực hỗ trợ, sẵn sàng tham gia cùng cơ quan Thú y để phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh và xử lý ổ dịch khi có dịch phát sinh. Kết hợp kiểm tra công tác phòng dịch tại các xã, thị trấn, nhất là tại các lò giết mổ tập trung và các xã, thị trấn có lượng heo nuôi tập trung lớn.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Ban Quản lý chợ, Trạm Chăn nuôi và Thú y kiểm tra việc thực hiện nội quy của chợ và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm và đặc biệt là sản phẩm từ thịt heo chưa qua kiểm tra, kiểm dịch của cơ quan thú y.

Trạm Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị tất cả các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để phục vụ tốt và kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn để phòng, chống dịch và dập dịch theo quy định; tăng cường công tác kiểm dịch, đặc biệt là kiểm dịch nhập huyện từ nơi khác vào địa bàn và chuẩn bị các phương án để xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.

Đài Truyền thanh huyện phối hợp tốt với Trạm Chăn nuôi và Thú y để tăng thời lượng đưa tin, bài nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, lợi ích của việc tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi và các tác hại của dịch bệnh,... trên hệ thống truyền thanh huyện và trạm truyền thanh các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện theo định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT. UBND huyện;
- LĐVP, CV Lập;
- Ban Quản lý chợ;
- Lưu VT, PNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Văn